

Số 213 /HCTNXP

V/v giải quyết chế độ, chính sách  
đối với cựu TNXP đơn vị D92

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ  
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ngày 31 tháng 7 năm 2018, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam đã có Công văn số 233/HCTNXPVN gửi Bộ Quốc phòng, Thường trực tỉnh Ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận phiên hiệu và giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP đơn vị Tiểu đoàn Công binh 92 thanh niên xung phong (D92) – Cục Hậu cần Quân khu Đông Bắc (có văn bản gửi kèm) theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại văn bản số 3213/BNV-CTTN ngày 10/7/2018. Tuy nhiên, ngày 04/4/2019 Hội Cựu TNXP Việt Nam tiếp tục nhận được đơn kiến nghị của ông Vũ Thế Bồi (đề ngày 02/4/2019) phản ánh đến nay sự việc vẫn chưa giải quyết. Sau khi nghiên cứu nội dung đơn kiến nghị, hồ sơ vụ việc và các tài liệu liên quan, Hội Cựu TNXP Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Lệnh số 2 ngày 6/8/1965, Văn bản số 720-HC/UB ngày 03/8/1965 của Ủy ban hành chính tỉnh Quảng Ninh; Lệnh huy động nhân công phục vụ Quốc phòng số 43/LHĐ-UB ngày 12/8/1966 của Ủy ban hành chính tỉnh Quảng Ninh (kéo dài thời gian phục vụ của thanh niên phục vụ trên Công trường 55 đến 15/2/1967) kèm theo danh sách do Thủ trưởng Cục Hậu cần, Quân khu Đông Bắc ký ngày 09/8/1966; Lệnh trưng dụng thanh niên ba sẵn sàng số 133 QĐ/UB ngày 09/8/1965 của UBHC huyện Yên Hưng; các Giấy khen của Cục Hậu cần, Quân khu Đông Bắc tặng ông Nguyễn Quang Kính; bà Phạm Thị Mậu, ông Ngô Đức Nhuận, đã chứng minh rõ UBHC tỉnh Quảng Ninh huy động thanh niên “Ba sẵn sàng” đi làm nhiệm vụ phục vụ quốc phòng ở Công trường 55 và đơn vị D92, Cục Hậu cần thuộc Quân khu Đông Bắc từ 1965 – 1967. Trước khi nhận lệnh đi làm nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, họ là “Thanh niên ba sẵn sàng”. Nhưng khi thực hiện lệnh huy động và được biên chế vào các đơn vị do Quân khu Đông Bắc thành lập, để thực hiện nhiệm vụ phục vụ Quốc phòng trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì họ là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo quy định pháp luật hiện hành, họ có quyền lợi được hưởng chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm xem xét giải quyết.

Trên cơ sở đề nghị của Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng Kỷ niệm chương TNXP cho những người đi làm nhiệm vụ phục vụ Quốc phòng ở đơn vị D92, từ đó họ đã lập hồ sơ theo quy định của Thông tư liên tịch số 16/1999/TTLT-LĐTBXH-TUĐTNCSHCM ngày 6/7/1999

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh Quảng Ninh đã xét duyệt quyết định cho họ được hưởng chế độ theo Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng đến năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra, xác minh kết luận cho rằng chưa có căn cứ xác định đơn vị D92 là thanh niên xung phong (TNXP) và các cơ quan có thẩm quyền địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã ra quyết định thu hồi toàn bộ các giấy tờ liên quan đến xác nhận phiên hiệu TNXP đối với đơn vị D92 và các chế độ TNXP đã hưởng của những người đi làm nhiệm vụ phục vụ Quốc phòng ở đơn vị D92 theo Lệnh huy động của UBHC tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh đã dừng lại ở đó, không tiếp tục xem xét xác định họ thuộc lực lượng nào tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để giải quyết chế độ, chính sách đối với họ theo quy định của Nhà nước là chưa thỏa đáng, chưa đúng với tinh thần chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công tham gia kháng chiến. Đây là nguyên nhân dẫn đến đơn thư khiếu kiện kéo dài.

2. Qua nghiên cứu Báo cáo số 24/BC-SNV ngày 27/02/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh và lịch sử Quân Khu 3 (Wikipedia tiếng Việt) thì Quân khu Đông Bắc được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ- BQP ngày 1/11/1963 của Bộ Quốc phòng. Từ tháng 3/1967 trở đi, Quân khu Đông Bắc được sáp nhập thay đổi nhiều lần theo sự điều chỉnh các quân khu trong vùng Đông Bắc của Bộ Quốc phòng. Vì vậy, Bộ Quốc phòng là cơ quan quản lý trực tiếp cao nhất, có trách nhiệm kế thừa giải quyết các vấn đề tồn lại liên quan đến Quân khu Đông Bắc trước khi sáp nhập. Việc xác nhận thông tin, tài liệu liên quan về đơn vị D92 nói riêng và Cục Hậu cần, Quân khu Đông Bắc đến mức nào thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng.

Đối với đơn vị D92, ngày 03/2/2018, Bộ Quốc phòng đã có văn bản số 1358/BQP-TM gửi Văn phòng Trung ương Đảng, trong đó đã xác nhận: “Thời kỳ 1965 – 1966 do nhu cầu nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu, Bộ Tư lệnh Quân khu Đông Bắc đã huy động lực lượng thanh niên xung phong để thành lập Tiểu đoàn Công binh 92 thanh niên xung phong, biên chế thuộc Cục Hậu cần, Quân khu Đông Bắc. Tiểu đoàn Công binh 92 được biên chế 3 đại đội, làm nhiệm vụ xây dựng hầm hào, trận địa phòng thủ biển chống Đế quốc Mỹ đánh phá ra miền Bắc..., vận chuyển vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng, lương thực, thực phẩm; địa bàn hoạt động của Tiểu đoàn công binh 92 thanh niên xung phong thuộc tỉnh Quảng Ninh, đảo Bạch Long Vĩ và Đảo Cát Bà thuộc thành phố Hải Phòng”. Đồng thời đề nghị “Văn phòng Trung ương Đảng thông tin đến Bộ Nội vụ để làm cơ sở giải quyết chế độ, chính sách cho cựu thanh niên xung phong D92, Cục Hậu cần, Quân khu Đông Bắc”. Văn bản đã gửi đến Bộ Nội vụ để làm cơ sở hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo thẩm quyền của Bộ.

Văn bản số 1358/BQP-TM do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - Thượng tướng Phan Văn Giang ký, gửi Văn phòng Trung ương Đảng để báo cáo Tổng Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng về việc Bộ Quốc phòng giải quyết đơn kiến nghị của ông

Đinh Văn Đỡ. Bộ Quốc phòng căn cứ thẩm quyền quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội thực hiện việc xác nhận, nội dung xác nhận trong văn bản phù hợp với tiêu chí đơn vị TNXP chống Mỹ cứu nước theo Chỉ thị số 71/TTg-CN ngày 21/6/1965 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, văn bản số 1358/BQP-TM có giá trị pháp lý xác nhận phiên hiệu đơn vị “Tiểu đoàn công binh 92 thanh niên xung phong” (D92).

3. Từ những vấn đề nêu trên, đề giải quyết dứt điểm đơn kiến nghị của ông Vũ Thế Bôi và cựu thanh niên xung phong đơn vị D92, Cục Hậu cần, Quân khu Đông Bắc, Hội Cựu TNXP Việt Nam đề nghị:

- Bộ Quốc phòng gửi văn bản xác nhận phiên hiệu đơn vị “Tiểu đoàn công binh 92 thanh niên xung phong” (văn bản số 1358/BQP-TM ngày 03/2/2018) cho UBND tỉnh Quảng Ninh và chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong đơn vị D92, Cục Hậu cần, Quân khu Đông Bắc.

- Bộ Nội vụ căn cứ văn bản số 1358/BQP-TM ngày 03/2/2018 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu TNXP đơn vị D92 theo thẩm quyền quy định tại các văn bản pháp luật về chế độ, chính sách đối với TNXP.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh căn cứ văn bản số 1358/BQP-TM ngày 03/2/2018 của Bộ Quốc phòng về xác nhận phiên hiệu đơn vị “Tiểu đoàn công binh 92 thanh niên xung phong” chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định danh sách và tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu TNXP đơn vị D92, Cục hậu cần, Quân khu Đông Bắc theo quy định pháp luật.

Hội Cựu TNXP Việt Nam đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quan tâm, xem xét giải quyết những nội dung nêu trên, để góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 14/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Văn phòng TW Đảng (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh;
- Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Ninh;
- Ông Vũ Thế Bôi;
- Lưu VP, Ban CS.



Vũ Trọng Kim